

ชื่อเรื่อง : การวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ดำเนินการวิจัย : ฐิติพร วรฤทธิ และคณะ

หน่วยงาน : สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ปี พ.ศ. : 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาบริบทของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านไทย 2) เพื่อศึกษาประเด็นปัญหาในการพัฒนาศักยภาพแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านไทย และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านไทย ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากประธาน รองประธาน คณะกรรมการ และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านไทย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ การสังเกต และวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย และนำเสนอข้อมูลโดยการบรรยายเชิงพรรณนา

ผลการวิจัย พบว่า 1) กลุ่มวิสาหกิจผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 1 หมู่ 1 ตำบลบ้านไทย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เริ่มก่อตั้งในปี 2558 โดยการก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนเริ่มจากการรวมตัวกันเพื่อแก้ไขปัญหาของกลุ่มเกษตรกรในเรื่องของปุ๋ยที่ใช้ในการทำนาที่มีราคาแพง อีกทั้งตัวของชุมชนเองก็มิได้มีความรู้เรื่องของปุ๋ยอินทรีย์ จึงได้มีการรวมกลุ่มกัน และได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐใน เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์จำหน่ายให้กับสมาชิกในราคาถูกและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ให้กับประชาชนทั่วไป อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีในการเกษตร ลดต้นทุนในการผลิตให้กับสมาชิกกลุ่ม 2) ประเด็นปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจได้แก่ การบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจ สภาพการตลาด การพัฒนากระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และการขาดความรู้ที่จำเป็นในการพัฒนาวิสาหกิจ 3) แนวทางการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจควรมีการมอบหมายอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบให้กับสมาชิกในกลุ่มอย่างทั่วถึงและเหมาะสม อีกทั้งควรมีการประชุมปรึกษาหารือ เปิดโอกาส และกระตุ้นให้สมาชิกกลุ่มได้มีการเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้และก่อให้เกิดความตระหนักในหน้าที่ เห็นความสำคัญของการรวมกลุ่มก่อให้เกิดความสามัคคีในกลุ่มเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งกลุ่มวิสาหกิจควรเปลี่ยน

วิธีการผลิตจากการผลิตนำการตลาด มาเป็นการตลาดนำการผลิต กล่าวคือก่อนที่จะผลิตสินค้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนจะต้องทำการศึกษาข้อมูลสภาพแวดล้อมของชุมชน โดยอาศัยข่าวสารและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วย อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะเกษตรจังหวัดควรเข้ามามีบทบาทด้านนี้เพิ่มมากขึ้น โดยอาศัยความร่วมมือเชิงบูรณาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และควรเข้ามามีบทบาทในการเป็นตัวกลางระหว่างวิสาหกิจชุมชนกับผู้บริโภคมากขึ้น และกลุ่มวิสาหกิจควรได้รับการอบรม เพิ่มเติมทักษะ ความรู้ที่จำเป็นในการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์อินทรีย์มีหลายประการได้แก่ ด้านระบบการเงินและการบัญชี ด้านต้นทุนการผลิต และด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

คำสำคัญ : การพัฒนาศักยภาพ วิสาหกิจชุมชน ปลอดภัยอินทรีย์